

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษา ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประเด็นหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจและส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนากิจการโรงเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบริบท โดยรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฉบับนี้ ให้ความถูกต้อง สมบูรณ์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ธันวาคม 2558

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	1
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	11
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	20
-รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	
-การบริหารจัดการ การเดินทางไปเรียนรวม	
-การใช้“นวัตกรรมร่วมพัฒนา”ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	
-แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ	
ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม	42
ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จ	52
-ตัวอย่างการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จ	
ภาคผนวก	
-แผนที่โรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา(School mapping)	
-ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ เขต 1	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 - 2561	